



**มติชน**

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14873

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 21.59 Ad Value: 23,749

PRValue (x3): 71,247

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หลากหลายทางเพศค้ำร่างกม.คู่ชีวิต

## หลากหลายทางเพศค้ำร่างกม.คู่ชีวิต

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ จัดงานสัมมนาเรื่อง “สิทธิและความเสมอภาคในการก่อตั้งครอบครัวที่หลากหลาย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ภายในงานมีการเสวนาร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ.... ที่ยกร่างโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นายกิตตินันท์ ธรรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตที่มีอยู่ 70 มาตรา ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยังขาดสิทธิของคู่รักเพศหลากหลายในหลายประการ เป็นการเลือกปฏิบัติ อาทิสวัสดิการในการตัดสินใจรักษาพยาบาลและจัดการศพของคู่ชีวิต, สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน การอุ้มบุญ และการปกครองบุตรร่วมกัน, สิทธิในผลประโยชน์และสวัสดิการของคู่รักอีกฝ่ายในฐานะคู่สมรสตามกฎหมาย ทราบว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา คงจะต้องไปต่อสู้ในชั้นกฤษฎีกาและนิติบัญญัติ ให้พิจารณาถึงสิทธิที่ตกหล่นต่อไป

“ในภาพใหญ่จากนี้คงต้องเอาจริงเอาจังกับการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.การรับรองเพศ ศ.ศ... เพื่อแก้ปัญหาให้กลุ่มกะเทยสาวหลุดพ้นจากการเกณฑ์ทหาร ไม่ต้องไปขอใบรับรองแพทย์ และเกี่ยวข้อของใบ สด.43 รวมถึงการเสนอให้มีการแก้ไขถ้อยคำที่ในกฎหมายต่างๆ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายความเท่าเทียมทางเพศที่มีอยู่แล้วให้จริงจัง” นายกิตตินันท์กล่าว

ภายหลังการเสวนา ชุมชนความหลากหลายทางเพศประกอบด้วย 13 องค์กร ออกแถลงการณ์และยื่นให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และพรรคการเมืองต่างๆ พิจารณา คือ สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ) บรรพ 5, 6 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิแก่ทุกคนในการสมรสและก่อตั้งครอบครัวอย่างเท่าเทียมรวมทั้งทบทวนเพื่อแก้ไข ปพพ ที่ยังเป็นข้อจำกัดนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงของครอบครัวและความไม่เป็นธรรมทางเพศ, ไม่ยอมรับร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิต ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิต้องแก้ไขให้ครอบคลุมการรับรองสิทธิทุกด้านให้เท่าเทียมกับคู่สมรสหญิงชายในกฎหมายครอบครัวมรดกในปัจจุบัน อยู่บนฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม, วิธีผลักดันกฎหมาย ต้องผ่านการมีส่วนร่วมที่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย